



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่งานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ กระจายการตัดสินใจและกระจายอำนาจความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องของการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการประจำ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงมอบอำนาจให้ จำเริญฤทธิ์ เจริญฤทธิ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง ๑๔-๓-๐๐-๑๐๑-๐๐๒ ปฏิบัติราชการแทน

โดยมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูแลงานประจำ ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องมอบอำนาจไว้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไม่รวมถึงการปฏิบัติงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ และเรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการโดยเฉพาะ

สำหรับส่วนราชการอื่น และหรือวิธีการปฏิบัติราชการนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลและรับผิดชอบของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และการมอบอำนาจดังกล่าวไม่เป็นการกระทบกระเทือนอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมอบหมายหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หากการปฏิบัติราชการนั้นเป็นเรื่องนโยบายหรือเรื่องที่สำคัญให้เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบโดยเร็ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ติดตามกำกับดูแลผลการปฏิบัติงาน และแนะนำแก้ไขการปฏิบัติราชการของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนิท เพ็ชรมิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา